



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ / ก ๑๕๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๙  
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๒.แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๓.แบบสรุปงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๔.ราคากลางวัสดุ อุปกรณ์	จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้ตระหนักถึงสุขภาพ ภาวะโภชนาการของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอตลอดมา จากข้อมูลของกรมอนามัยพบว่า ในเด็กช่วงชั้นอนุบาลจะมีภาวะทั้งน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อายุ และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์อายุในอัตราที่สูงกว่าทุกช่วงชั้นและค่อยๆ ลดลงในช่วงชั้นต่อๆ มาเป็นลำดับ สะท้อนถึงปัญหาสุขภาพโภชนาการของเด็กยังคงมีอยู่ และภายใต้การดูแลโภชนาการที่เด็กได้รับจากโรงเรียนน่าจะมีผลต่อโภชนาการของเด็ก ดังจะเห็นได้ว่าเด็กมีปัญหาภาวะทุโภชนาการลดลงเมื่ออยู่ในโรงเรียนนานปีขึ้น จากที่กล่าวข้างต้น จึงจัดให้มีโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น เพื่อช่วยลดภาวะโภชนาการของนักเรียน ดังกล่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พิจารณาแล้ว เพื่อลดปัญหาทุโภชนาการในโรงเรียน จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำหรับดำเนินโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่โรงเรียนเสนอให้ สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด ดังแนบ และส่งโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินดอกผลกองทุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามแบบสรุปงบประมาณ สิ่งส่งมาด้วย ๓ ในรูปแบบ Microsoft Excel ลงซีดีรอมเพื่อวิเคราะห์และรวบรวมโครงการนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติเงินดอกผลของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในการสนับสนุน ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายประมวล ตูวรรณ์ )

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๓๒ /เบอร์กลุ่มฯ ๐๘๗ ๔๙๐๕๔๗๑